

HỌC BÁC

STINFO



Học Bác Hồ là học theo Người Thầy vĩ đại. Học mãi không ngừng, học cả đời không đủ.

Bác là nhà lãnh đạo xuất sắc trong sự nghiệp giành độc lập cho dân tộc và mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Mà hạnh phúc giản dị nhất là ấm no và được học hành. Để no ấm thì phải làm kinh tế giỏi. Vì vậy, nếu chúng ta theo học Bác chỉ như học một nhà hoạt động chính trị, quân sự tài ba thì quả là thiếu sót lớn. Bác luôn đặt vị trí nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế không kém quân sự, chính trị, là những vấn đề cốt tử mà Bác phải lãnh đạo hoàn thành trong những năm chiến tranh giành độc lập. Bác am hiểu những vấn đề kinh tế không kém gì sự thông thái về chính trị, quân sự.

Sau khi đánh thắng thực dân Pháp,



Bác nói: *"Trong thời kỳ kháng chiến, mặt trận chính của chúng ta là đánh giặc thực dân. Ngày nay, kinh tế là một mặt trận chính của chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo cần biết kinh tế, biết kỹ thuật. Chưa biết thì cố gắng học cho biết"* (HCM toàn tập - Nxb Chính trị QG, 2002, Tập 1, trang 35). Tiếc rằng cho đến nay điều Bác nói vẫn chưa được nhiều cấp lãnh đạo làm đúng.

Ngay từ khi còn trẻ, vào các năm đầu những năm 20 thế kỷ trước, trên những chặng đường cách mạng đầu tiên của mình, trong nhiều bài viết của Bác như:

- ♦ Đời sống kinh tế Đông Dương
- ♦ Tình cảnh nông dân An Nam
- ♦ Chủ nghĩa tư bản đế quốc Pháp ở Đông Dương

....

Bác đã đưa ra rất nhiều số liệu về tình hình ruộng đất, tình hình công nghiệp, thương mại, ... vẽ nên những bức tranh sinh động về nền kinh tế thuộc địa vừa để tố cáo chế độ bóc lột tàn ác của thực dân, vừa để cho thấy khả năng phát triển kinh tế của một Đông Dương khi giành được độc lập. Ở những bài báo đó một tri thức uyên bác về kinh tế đã thể hiện rất rõ.

Lãnh đạo kinh tế bằng chủ trương lớn, bằng tri thức sâu rộng, nhưng Bác còn lãnh đạo bằng những chính sách rất cụ thể, bằng tấm gương bản thân.

Nhớ lại năm 1945, khi cách mạng mới thành công, nhân dân ta chưa ra khỏi nạn đói do bọn thực dân Nhật Pháp gây ra làm hơn 10% dân ta chết đói. Khi đó Bác nói: *"Nhân dân đang đói.... Tôi đề nghị Chính phủ phát động chiến dịch tăng gia sản xuất. Trong khi chờ đợi ngô, khoai và những thứ lương thực phụ khác mà phải ba, bốn tháng mới có, tôi đề nghị mở một cuộc lạc quyền. Mười ngày một lần, tất cả đồng bào chúng ta nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ góp lại và phát cho người nghèo. Tôi xin thực hành trước"*.

Xây dựng nền kinh tế của đất nước hôm nay biết bao thuận lợi so với lúc Bác phải nhịn từng bữa cơm để làm gương cùng cả nước cứu đói. Tiếc rằng biết bao kẻ nói là theo Bác nhưng hoặc chẳng biết làm kinh tế mà không chịu học như Bác đã yêu cầu, hoặc chỉ lo tham nhũng, đục khoét.

Chúng ta gắng học Bác thực sự, học một cách trung thực, quyết không học hình thức và nhất là phải loại trừ kẻ học giả dối. □